



## Mẫu chọn chương trình giảng dạy của học sinh

Mỗi học sinh hiện ghi vào một trường IMS cần nộp một mẫu đơn.

### TRƯỜNG HIỆN THEO HỌC \*

### TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA HỌC SINH (Vui lòng dùng tên giống như trên hồ sơ học sinh) \*

Tên                      Họ

### CẤP LỚP CỦA HỌC SINH \*

### NGÀY SINH CỦA HỌC SINH \*

Tháng                      Ngày                      Năm



### TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ/NGƯỜI CHĂM SÓC (Xin dùng tên giống như trên hồ sơ học sinh) \*

Tên                      Họ

**TADS ID (tùy chọn, quý vị có thể tìm thấy ID này trên bản báo cáo TADS của mình):**

Vui lòng lựa chọn phương pháp học tập mong muốn cho học sinh. Xin lưu ý rằng lựa chọn của quý vị không thể thay đổi cho đến Tháng Một.

## Thuật ngữ quan trọng

**Học trực tiếp toàn thời gian:** Điều này có nghĩa là học sinh sẽ trở lại địa điểm trường học trong năm ngày mỗi tuần để được giảng dạy trực tiếp. Việc cung cấp giảng dạy trực tiếp toàn thời gian sẽ tùy thuộc vào số lượng học sinh chọn trở lại địa điểm trường học và sức chứa của tòa nhà.

**Mô hình kết hợp:** Điều này có nghĩa là học sinh sẽ theo học trong hai nhóm (A và B) với việc mỗi nhóm sẽ trở lại địa điểm trường học trong hai ngày để được giảng dạy trực tiếp và ba ngày giảng dạy từ xa mỗi tuần. Việc cung cấp mô hình giảng dạy kết hợp cũng sẽ tùy thuộc vào số lượng học sinh chọn trở lại địa điểm trường học và sức chứa của tòa nhà.

**Mô hình trực tuyến hoàn toàn/Học từ xa:** Điều này có nghĩa là học sinh sẽ xem và nghe bài giảng cho lớp học qua máy tính xách tay/Chromebook. Chúng tôi dự định trang bị cho các lớp học để đảm bảo rằng học sinh có đủ khả năng tiếp cận với video/âm thanh. Học sinh trong chương trình giảng dạy từ xa sẽ có cơ hội theo định kỳ để tương tác với (các) giáo viên và bạn bè của các em, nhưng những cơ hội này sẽ ít thường xuyên hơn so với mô hình học từ xa hiện tại.

## Quý vị mong muốn hình thức giảng dạy nào cho con mình? \*

1. Học trực tiếp toàn thời gian
2. Kết hợp
3. Trực tuyến hoàn toàn

## Nếu mô hình học trực tiếp toàn thời gian là không thể do giới hạn về việc giãn cách ở cơ sở trường học thì quý vị sẽ mong muốn mô hình nào hơn? \*

1. Mô hình kết hợp
2. Hình thức trực tuyến hoàn toàn

**Quý vị có yêu cầu việc trông trẻ trước hay sau giờ học nếu gửi con đến trường không?**

Có, chỉ sau giờ học

Có, chỉ trước giờ học

Có, cả trước và sau giờ học

Không

**Con quý vị sẽ đi đến trường bằng cách nào mỗi ngày?**

Xe buýt trường học màu vàng

Septa

Khác

**Hãy dùng chỗ trống bên dưới để cho biết suy nghĩ hay nhận xét bổ sung.**

请在以下空白处提供其他想法或评论。